



ข่าวกระทรวงการคลัง

กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2273-9763 โทรสาร 0-2273-9408

www.mof.go.th

ฉบับที่ 75 /2547

วันที่ 28 กันยายน 2547

การเตรียมการประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนเพื่อการร่วมกันจัด Road Show ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายศิริโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะที่ปรึกษาโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมการเพื่อจัดทำ Road Show ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นวันที่ 29 กันยายน 2547 ณ โรงแรม Westin Times Square นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ที่จะมีการจัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในต้นเดือนตุลาคมศกนี้ ว่า คณะผู้แทนไทยประกอบด้วย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นหัวหน้าคณะ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดทำ Road Show ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน 10 ประเทศ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้เห็นการลงทุนตระหนักถึงศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน ปัจจัยที่ดึงดูดนักลงทุนให้มาร่วมลงทุนในอาเซียน โดยในการจัด Road Show ครั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้บริหารกองทุน บริษัท ในประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน

การประชุมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง กล่าวคือในช่วงเช้าจะเป็นการทำ Road Show ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน แบ่งเป็น 3 ช่วง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน จะร่วมกันแถลงให้นักลงทุนเห็นถึงศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ ASEAN ภายใต้หัวข้อหลัก (theme) คือ “The Promise of ASEAN” สำหรับการบรรยายแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 1) ศักยภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค (Economic Transformation and Regional Integration) 2) ภาคเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงในการเจริญเติบโต (ASEAN Growth Sectors) และ 3) ศักยภาพการพัฒนาของตลาดทุน (ASEAN Capital Markets)

สำหรับการเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้สัมผัสและได้รับข้อมูลเพิ่มเติม ในช่วงบ่ายจะเป็นการจัดทำ Presentation รายประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เพื่อเชิญชวนนักลงทุนเข้าร่วมลงทุนเป็นรายประเทศ ซึ่งในโอกาสนี้ประเทศไทยจะชี้แจงให้นักลงทุนเห็นศักยภาพของการลงทุนในประเทศไทยด้วย อันเป็นการดำเนินการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยต่อเนื่องจากการจัด Thailand Focus 2004 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง เนื่องจากได้สร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนให้เห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของประเทศไทย

“กระทรวงการคลังมั่นใจว่า การจัดทำ Road Show ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยโดยรวม ในการดึงนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนมากขึ้น ทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนได้ตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันจัดทำ Road Show ครั้งต่อไปในภูมิภาคอีกด้วย” ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวในท้ายที่สุด
